

Những thách thức trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(nhandan.com.vn) Ngày 17/12/2012, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Theo đó, thành lập 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hậu Giang, Phú Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ... Qua gần 5 năm thực hiện đã đạt kết quả khả quan ở một số địa phương như Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh... và để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới cần có các quyết sách đúng đắn trước những thách thức đặt ra hiện nay.



Ảnh minh họa

nhiều nguyên nhân như: hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều. Lựa chọn mô hình, sản phẩm sản xuất chưa phù hợp. Việc chế biến, bảo quản sản phẩm NNCNC còn ở quy mô nhỏ, phân tán, chưa có các DN, trang trại ứng dụng đồng bộ. Tỷ lệ sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, điện tích cây trồng, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao còn thấp...

Tháo gỡ bằng cách nào?

Để tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, vừa qua, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng đã tiến hành một loạt các giải pháp hữu hiệu. Tới đây, Chính phủ sẽ triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ các DN thực hiện nhiệm vụ đầu tư vào NNCNC; có những sửa đổi Luật Đất đai phù hợp thực tế hơn, giúp DN tích tụ được ruộng đất để sản xuất lớn.

Về nguồn nhân lực, năm 2017, Bộ NN và PTNT đặt ra mục tiêu hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 290.000 người, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng là hơn 210.000 người; đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng là 80.000 người, nhằm thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra để thúc đẩy liên kết các khu NNCNC, cần thành lập được các chuỗi liên kết dọc và ngang trong sản xuất nông sản, trên cơ sở ứng dụng công nghệ, để tăng hiệu quả vận hành, quản lý chuỗi, kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng cường hiệu quả chuyển giao công nghệ cao từ các khu NNCNC đến với người dân, bảo đảm công nghệ được nghiên cứu có địa chỉ và ứng dụng ngay trên thực tế, nâng cao nhận thức về phương thức canh tác mới cho người nông dân...

Mục tiêu của NNCNC là hướng đến chất lượng sản phẩm, năng suất cao, giá trị gia tăng cao với sự tham gia của các chủ thể nông dân, hợp tác xã, DN thu mua phân phối và các đơn vị hỗ trợ công nghệ... Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, DN và người dân, việc làm tốt NNCNC sẽ trở thành hiện thực, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm dẫn đến sự lãng phí về đầu tư, hiệu quả kinh tế chưa cao. Có

trong quá trình triển khai có nhiều bất cập nảy sinh. Đầu tiên là vấn đề tích tụ ruộng đất. Xét tổng thể nền nông nghiệp nước ta chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, 13,8 triệu hộ nông dân với 78 triệu mảnh ruộng. Trong khi trên thực tế, đất đai thuộc sở hữu nhà nước, người nông dân không có quyền bán mà chỉ có thể cho thuê hoặc liên kết. Tiếp đến là vốn, DN đang gặp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, nhất là các DN nhỏ và vừa vì thủ tục vay vốn ngân hàng còn phức tạp, phải có tài sản

bảo đảm mới được vay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), hiện mới chỉ có hơn 3.600 DN nông nghiệp, chiếm dưới 1% tổng số DN hoạt động (420.251 DN). Nhiều DN chưa mặn mà tham gia đầu tư vào NNCNC do vốn ít, thiếu quỹ đất phát triển sản xuất, đầu tư nhiều rủi ro. Mặt khác, nguồn nhân lực cho NNCNC cũng đang thiếu. Khu vực nông nghiệp, nông thôn nước ta chiếm 70% về diện tích, gần 70% số dân, 46% số lao động cả nước,

song phần lớn số lao động trong độ tuổi lại chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho DN nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của Việt Nam còn thiếu định hướng, hạn chế trong vấn đề chuyển giao công nghệ. Các khu NNCNC phát triển thiếu đồng bộ, chưa tận dụng được lợi thế về hạ tầng hay nguồn nhân lực của nhau, dẫn đến sự lãng phí về đầu tư, hiệu quả kinh tế chưa cao. Có

Còn nhiều bất cập

Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, kết hợp nhiều yếu tố tổng hòa như giống, công nghệ canh tác, tưới, tiêu, trình độ nông dân... tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng và hiệu quả cao. Thực tiễn cho thấy, muốn làm tốt NNCNC cần nhiều yếu tố: cơ chế, chính sách sát thực tế, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) tham gia; vốn, đất, nguồn nhân lực, công nghệ... Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp,

8 HUYỆN, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII.

Huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã năm 2017.

Hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức lao động, học sinh... thuộc 13 khối cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng và tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên các tuyến phố chính của thị trấn Quỳnh Côi. Sau lễ phát động ngày chạy Olympic đã diễn ra giải việt dã toàn huyện với sự góp mặt của gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: 5km đối với nam và 3km đối với nữ các khối xã, thị trấn, các trường THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên và 2km đối với học sinh tiểu học.

Thông qua giải, ban tổ chức phát hiện những gương mặt trẻ tiêu biểu để chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu các giải điển hình của tỉnh. Ngày chạy Olympic và giải việt dã năm 2017 huyện Quỳnh Phụ còn có ý nghĩa cổ vũ nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành phát huy tinh chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bàn giao số bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề "Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao số BHXH cho người lao động trước thời hạn". Nội dung thi đua được xét dựa trên các tiêu chí: tổ chức triển khai kịp thời các văn bản, quy định của ngành; thực hiện đúng nguyên tắc rà soát, quy định rà soát số BHXH và quy định chuyển giao số BHXH cho người lao động; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết.

Việc xét khen thưởng sẽ được chia theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đến hết ngày 31/12/2017, giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm kết thúc bàn giao số BHXH cho người lao động. Mức thưởng cao nhất do Bảo hiểm xã hội tỉnh trao tặng đối với tập thể là 10 triệu đồng, cá nhân là 2 triệu đồng. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu sẽ được Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng.

HOÀNG LANH

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Thu giữ 113 cây thuốc phiện

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 23/3/2017, tổ công tác Công an huyện Kiến Xương đã bắt quả tang, thu giữ 113 cây thuốc phiện đang được trồng tại vườn nhà bà Bùi Thị Đếm ở thôn Mộ Đạo 1, xã Vũ Bình (Kiến Xương). Tại đây, Bùi Trung Phóng, sinh năm 1965, trú tại xã Vũ Bình là em trai bà Đếm khai nhận đã xin được một ít hạt về trồng tại vườn. Công an huyện Kiến Xương thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý Bùi Trung Phóng theo quy định của pháp luật.



Công an huyện Kiến Xương thu giữ 113 cây thuốc phiện để xử lý.

BINH VĂN (Công an tỉnh)

VŨ TIẾN

Sạch và chưa sạch

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, cảnh quan môi trường xã Vũ Tiến (Vũ Thu) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn các điểm người dân vứt rác bừa bãi cần tiếp tục xử lý để bảo vệ môi trường.



- Mặt đê cũng là tuyến đường giao thông dẫn vào cổng chùa Keo hiện đã thoáng, sạch.
- Bãi rác tự phát tại triển đê gần chợ Bồng Tiên (xã Vũ Tiến) trước đây gây nhiều bức xúc cho nhân dân.
- Rác theo dòng nước đưa về phủ kín mặt sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Song Thủy (xã Vũ Tiến).
- Bãi rác tự phát tại triển đê gần chợ Bồng Tiên (xã Vũ Tiến) đã được giải tỏa.
- Một góc chợ Bồng Tiên (xã Vũ Tiến) trở thành điểm tập kết, trung chuyển rác không đúng quy định.



Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến



Trên địa bàn các thôn, khu dân cư ở Vũ Tiến cơ bản không có rác thải bừa bãi vì xã đã thành lập được tổ thu gom rác thải ở 11/11 thôn và 1 tổ thu gom rác ở chợ Bồng Tiên. Tuy nhiên ở trên các đoạn đê, sông, phần địa bàn giáp ranh với các xã khác rất khó quản lý. Xã đã theo dõi, 2 lần bắt quả tang và xử lý vi phạm hành chính với công dân xã Duy Nhất vứt rác thải không đúng quy định trên đoạn đê của xã Vũ Tiến. Chúng tôi mong muốn xã Duy Nhất nhanh chóng thành lập tổ thu gom rác, quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để tránh tình trạng mang rác sang địa bàn xã Vũ Tiến để vứt.

Ông Trần Văn Đình, Trưởng thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến



Địa bàn thôn Song Thủy nằm cạnh di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, vì vậy việc bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ cảnh quan sạch đẹp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người dân trong thôn mà còn góp phần tạo ấn tượng đẹp với du khách trong và ngoài tỉnh về mảnh đất, con người Thái Bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên bảo vệ, giữ gìn, không để tái diễn tình trạng xả rác tràn lan trên tuyến đê qua địa bàn.

Bà Trần Thị Nga, thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến



Sau khi dọn được tuyến đê sạch sẽ, phong quang nhưng nếu mỗi người dân không có ý thức thì chỉ ít ngày nó sẽ lại ngập rác. Tôi cho rằng rác ở trên đê chủ yếu do người xã khác đi chợ, đi làm rồi vứt vào. Tôi mong xã, thôn và chính người dân sẽ thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử phạt thật nghiêm các trường hợp vứt rác thải tràn lan để răn đe những người khác.

HÀ PHƯƠNG